

Mga Resulta sa Lexile® at Quantile® Measures ni Madison para sa 2022–23

PARA SA PAMILYA NI:
MADISON MARTINEZ
1234 MAIN STREET
APT. 123
YOUR CITY, CA 12345

Mag-aaral #: 9988776703
Petsa ng Pagsusulit: Tagsibol 2023
Paaralan: California Elementary
School
LEA: California School District
CDS: 76543210000000

Ano ang Lexile at Quantile Measures?

Ang Lexile at Quantile measures ay iniuulat mula sa Smarter Balanced ELA at mga resulta ng pagsusulit sa matematika. Ipinakikita ng Lexile measures ang antas ng salita na kayang basahin at unawain ni Madison nang mag-isa. Tinutukoy ng Quantile measures ang mga kakayahan at konsepto sa matematika na handa nang matutuhan ni Madison.



LEXILE



980L 

Inilalarawan ng Lexile measure ang husay ni Madison sa pagbabasa batay sa isang eskala na nagsisimula sa mas mababa sa 0L hanggang sa mas mataas sa 1600L. Kapag mas mataas ang bilang sa Lexile, mas mahusay ang kakayahan sa pagbabasa.

QUANTILE



915Q 

Inilalarawan ng Quantile measure ang husay ni Madison sa matematika batay sa isang eskala na nagsisimula sa mas mababa sa 0Q hanggang sa mas mataas sa 1600Q. Kapag mas mataas ang bilang sa Quantile, mas mahusay ang kakayahan sa matematika.

Ang Lexile at Quantile measures ay ilan lamang sa maraming paraan ng pagsukat ng pagkatuto. Kung isasama ang mga ito sa ulat ng mga grado, mga gawain sa paaralan at mga mungkahi ng guro, mas makikita ng mga pamilya ang kabuuang kakayahan ng kanilang anak.



Mapagkukunang Impormasyon para mas Masuportahan ang Pag-aaral sa Tahanan

Nakipagtulungan ang California Department of Education sa MetaMetrics para makapagbigay sa lahat ng pamilya at guro sa mga distrito ng California ng libreng access sa mga mapagkukunang impormasyon tungkol sa Lexile at Quantile. Upang ma-access ang mga mapagkukunang impormasyong ito at iba pa, bumisita sa hub.lexile.com/family/.

Mapagkukunang Impormasyon para Masuportahan ang Pagbabasa

- Gamitin ang Find A Book na instrumento para maghanap ng mga librong akma at susubok kay Madison.
- Para suportahan ang bokabularyo ni Madison, i-download ang word lists sa hub.lexile.com/wordlists upang makakita ng karaniwang ginamit na bokubularyo sa bawat baitang.



Mapagkukunang Impormasyon bilang Suporta sa Matematika

- Gamitin ang Math@Home na instrumento para maghanap ng mga online at printable na gawain at sanggunian na angkop at susubok kay Madison.
- Gawin ang Summer Math Challenge sa hub.lexile.com/summer-math-challenge para maensayo ang kakayahan sa matematika ni Madison sa loob ng anim na linggo sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na gawain at sanggunian.



Para sa Karagdagang Impormasyon

- Gamitin ang Lexile Growth Planner na instrumento o ang Quantile Growth Planner na instrumento para makita kung si Madison ay nasa tamang landas para makapag-kolehiyo o magkaroon ng karera pagkatapos ng high school.
- Para sa higit na impormasyon sa Lexile at Quantile measures at para malaman kung paano gamitin ang mga ito, bumisita sa hub.lexile.com/family/.

